

ส่วนที่ ๓

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและยุทธศาสตร์ระดับมหภาคเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ

ที่	ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓	SDGs	ยุทธศาสตร์จังหวัด พัทลุง	ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล /อบต.	กลยุทธ์	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	หมวดหมู่ที่ ๕	เป้าหมายที่ ๙	ประเด็นการพัฒนาที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริหารจัดการบ้านเมืองรองรับการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาสู่เมืองน่าอยู่	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	- ก่อสร้าง ขยายเขต ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ประปา - ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมและระบบระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน	- แผนงานเคหะและชุมชน - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - แผนงานการพาณิชย์	- กองช่าง
๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	หมวดหมู่ที่ ๑๐	เป้าหมายที่ ๘ เป้าหมายที่ ๑๗	ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตร และผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจ	การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	- ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	- แผนงานการเกษตร - แผนงาน สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน	- สำนักปลัดฯ
๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	หมวดหมู่ที่ ๔ หมวดหมู่ที่ ๘ หมวดหมู่ที่ ๙	เป้าหมายที่ ๑ เป้าหมายที่ ๒ เป้าหมายที่ ๓ เป้าหมายที่ ๕ เป้าหมายที่ ๘ เป้าหมายที่ ๑๖	ประเด็นการพัฒนาที่ ๕ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม	- ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการจัดสวัสดิการด้านสังคมสงเคราะห์	- แผนงานสังคมสงเคราะห์ - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน - แผนงานงกลาง - แผนงานสาธารณสุข	- สำนักปลัดฯ

ที่	ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓	SDGs	ยุทธศาสตร์จังหวัดพัทลุง	ยุทธศาสตร์การพัฒนารององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล/อบต.	กลยุทธ์	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	หมวดหมู่ที่ ๘ หมวดหมู่ที่ ๙ หมวดหมู่ที่ ๑๒	เป้าหมายที่ ๔ เป้าหมายที่ ๑๖	ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพ สังคม คุณธรรม สู่มืองแห่งปัญญา สุขภาวะยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การส่งเสริม ศาสนา ศิลปะประเพณีวัฒนธรรม และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	การพัฒนาด้าน การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	- ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชน และประชาชน - สนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ - ส่งเสริม ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	- แผนงานการศึกษา	- กองการศึกษา
๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	หมวดหมู่ที่ ๒ หมวดหมู่ที่ ๑๑	เป้าหมายที่ ๑๑ เป้าหมายที่ ๑๓ เป้าหมายที่ ๑๔ เป้าหมายที่ ๑๕	ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	การพัฒนาด้านการ จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมควบคู่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง อนุรักษ์	- เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - เพิ่มศักยภาพการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว	- แผนงานบริหารงาน ทั่วไป - แผนงานการเกษตร	- สำนักปลัด

ที่	ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓	SDGs	ยุทธศาสตร์จังหวัดพัทลุง	ยุทธศาสตร์การพัฒนารองครุส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล/อบต.	กลยุทธ์	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	หมวดหมู่ที่ ๘ หมวดหมู่ที่ ๑๒ หมวดหมู่ที่ ๑๓	เป้าหมายที่ ๑๑ เป้าหมายที่ ๑๖	ประเด็นการพัฒนาที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และบริหารจัดการบ้านเมือง รองรับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาสู่นาเมือง	ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร	-การพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ด้านการเมือง ส่งเสริม การมีส่วนร่วม และการพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ	- แผนงานบริหารงานทั่วไป - แผนงานการรักษาความสงบภายใน	- สำนักปลัด - กองคลัง